

CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI ĐAU CỘT XƯƠNG SỐNG HẾT BỆNH TRÊN MẠNG SKYPE. (Bài số 35)

CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI ĐAU CỘT XƯƠNG SỐNG HẾT BỆNH TRÊN MẠNG SKYPE. (Bài số 35)

Hôm qua ngày 30 tháng giêng năm 2013 vào lúc sáng sớm có một người trên mạng vào Face Book chat riêng với admin và xin admin câu xin Chúa chữa lành bệnh xương cột sống đau và cứng không nhúc nhích được. Tôi nói ông có biết sử dụng Skype không? Ông nói ông xài Skype được và xin cái nick của tôi. Sau khi tôi cho ông, ông liền gọi tôi trên Skype liền và chúng tôi bắt đầu tiếp chuyện với nhau trên mạng. Tôi được biết ông tên T.D. năm nay 58 tuổi và đang sống tại M. Ông hiện đang nằm trong bệnh viện và đang bị rất nhiều thứ bệnh.

Tôi muốn giúp ông liền nhưng cuộc nói chuyện của ông với tôi trên Skype phải bị gián đoạn hai lần vì một lần bác sĩ vào khám bệnh và một lần cô y tá vào hỏi chuyện. Trong lúc Bác sĩ tiếp chuyện ông có xin thuốc đau nhức để uống vì rất đau cột sống không đi đứng được và cũng không mặc quần áo được luôn. Tôi thấy ông nuốt vào một viên thuốc nhức sau khi cô y tá vào thăm và tôi phải bắt đầu câu xin Chúa chữa lành liền cho ông. Tôi nói thuốc nhức phải mất ít nhất 15-30 phút mới hiệu nghiệm nên tôi phải câu nguyện xin Chúa chữa lành cho ông ngay bây giờ để ông thấy quyền năng chữa lành của Chúa Jesus liền trước khi thuốc nhức thấm vào cơ thể của ông. Ông nói bác sĩ nói bệnh cột sống đau là vì bệnh phát xuất từ bụng phải lan tràn ra đến cột sống nên ông biết bệnh ông rất nặng. Ông nhờ tôi câu xin Chúa Jesus thương xót và chữa lành ông dùm. Tôi nghe nói vậy hoàn cảnh ông tôi rất thương hại và xúc động.

Tôi bắt đầu câu xin ngay: "TRONG DANH CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH CỘT SỐNG CHO ÔNG BẠN NÀY NGAY TRONG GIỜ NÀY. TÀ LINH LÀM ĐAU NHỨC CỘT SỐNG HẸY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!" Câu xong

tôi bảo ông xét thò xem thò nào? Ông đang nằm trên giường bệnh và bắt đầu nhúc nhích thò lưng qua lại trên giường rất thoải mái và la lên:” Ồ lạ quá tôi nhúc nhích cột sống thò và nghe giảm đau khoảng 50% rồi!” Tôi nói đò tôi xin 100% với Chúa và tôi xin thêm:” TRONG DANH CHUA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH CHO ÔNG T.D. 100% CON CÁM ƠN CHUA NHIỀU LOM! TÀ LINH LÀM ĐAU CỘT SỐNG HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Còu xong tôi nói với ông làm ơn đi xuống khỏi giường bệnh đi tới đi lui, quay qua quay lại còu đi xuống đòt và làm những gì lúc trước ông không làm được bây giờ ông làm thò xem có được không? Ông liền ngòi dậy đi xuống giường và quay người qua lại, cong lưng xuống , đứng dậy rất nhiều lần trước camera trên Skype tôi thấy rất vui mừng vì Chúa có chữa lành cột sống cho ông rồi ngay trước mặt tôi một cách lạ lùng! Một vài phút sau ông đòn gòn camera nói với tôi rằng đau và nhúc thì giảm 60% nhưng những cò động mà lúc trước tôi làm không được vì cột sống cứng đơ mà nay tôi làm được hết tòt cò. Ô cảm ơn Chúa có tác động trên cột sống ông rồi.

Ông xin tôi còu xin kò tiếp cho bụng phải còa ông bác sĩ đã chụp hình thấy đang bị những đòm đen làm ông ho hoai và thở ra vào rất mệt. Tình trạng bệnh lý đang chờ bác sĩ cho biết kết quả nay mai, Tôi nói ông đặt tay trái trên phải ông và tay phải đưa lên trời đò tôi còu xin Cha chữa lành cho ông hết bệnh luôn. Tôi bắt đầu còu xin:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHO ONG T.D. MỘT BỤNG PHẢI MỚI CÒA NGƯỜI TRAI TRÒ 20 TUỔI VÌ BỤNG PHẢI NÀY ĐÃ HƯ RỒI. TÀ LINH NÀO LÀM CHO BỤNG PHẢI ÔNG BÊN HỒY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Còu xin xong tôi nói ông xét thử ra sao rồi? Ông hít vào thò ra nghe rất thoải mái hơn trước và ông nói lúc trước thò mạnh bụng phải bị đau và nghe tiếng ro re trong đó mà bây giờ hết nghe tiếng ro re rồi! Tôi nói ông hãy nói cảm ơn Chúa đi vì tôi không làm chi được. Chúa Jesus chính là đòng chữa lành cho ông đó. Ông rất vui mừng miệng luôn nói cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa chữa lành cho con! Hallelujah! Hallelujah!

Sau đó ông xin lòi và từ biệt tôi vì có rất nhiều người bạn vào nhà thương đò thăm ông nên tôi không thò tiếp chuyện với ông thêm được nữa. Tôi đang còu xin Cha xót thương và chữa

lành cho ông T.D. mau khỏi hết mọi bệnh tật để làm chứng và quyên năng chữa lành của Chúa Jesus trong ân điển diệu kỳ của Ngài. Thật Chúa Jesus là Đấng Chữa Lành! Amen!

CHÚA CHỮA LÀNH CHO CON CHÓ TÊN “LUCKY” CỦA TÔI HẾT RẤT NHIỀU BỆNH TẬT (Bài số 34)

CHÚA CHỮA LÀNH CHO CON CHÓ TÊN “LUCKY” CỦA TÔI HẾT RẤT NHIỀU BỆNH TẬT (34)

Vào mùa hè năm 2000, lúc con trai tôi còn bé, tôi có ý định sẽ nuôi một con chó nhỏ để con tôi có bạn cho vui. Chúa cảm động lòng tôi nên vào một cơ sở giam những con chó đi hoang hay bị chôn bỏ chuộc một con đem về nuôi. Nếu không ai xin chúng để nuôi, sau một vài tuần chúng sẽ bị những người chăm sóc giết bỏ bằng tim thuốc độc vào gân. Thật là tội nghiệp những con chó sống trong trại giam đều cùng chung số phận như vậy hết. Sáng hôm đó tôi thức dậy sớm dẫn con trai tôi 11 tuổi đi vào trại để lựa và chuộc một con chó. Chúng tôi đi một vòng thấy con chó nhỏ rất dễ thương nên đặt tên mình vào giấy xin nuôi trước của chuồng nó. Tôi là người được ưu tiên thứ nhì nhưng Chúa cho xin và chuộc được con chó nhỏ nhỏ đem về nuôi nên tôi đặt tên cho nó là “Lucky” và nó chịu tên đó ngay từ lúc đầu tôi gọi nó. Lúc đó Lucky trong giấy tờ được 4 tuổi. Và con tôi rất vui mừng có được một người bạn để vui đùa sau khi đi học về.

Nhưng vì chưa kinh nghiệm nuôi động vật trong nhà nên sau vài tuần là Lucky làm ngã thùng rác xuống để tìm xương trong đó và ăn. Chúa khi đó tôi nghe tiếng động và chạy lại kịp giật với Lucky phân nửa cái xương chân vịt rất cứng, còn phân nửa kia nó đã nuốt vào bụng mất rồi! Tôi rất buồn vì biết rằng Lucky

số không sống được bao lâu nữa vì xương vẹt rất cứng số đâm lưng bao tịt nó. Thật đúng như vậy, ngày hôm sau Lucky bị bệnh nóng sốt và run lập cập. Tôi nóng lòng đem nó vào bác số thú y xem ông có giúp gì được không? Bác số nói ông phải chụp hình xem xương có đâm lưng bao tịt không, và nếu mổ lấy xương ra ông không bảo đảm là số cứu sống nó được. Tiền tiền hơn 2 ngàn đô la nhưng không bảo đảm. Tôi phải ký giấy không kiện thưa nếu nó chết. Tôi nghe vậy, đem Lucky về nhà đặt tay cầu nguyện giao phó cho Chúa chữa lành cho Lucky. Trong nhà tôi sốn có trụ sinh của tôi uống còn sót lại mấy viên, tôi nhờ ơn Chúa tìm trong internet liều lượng của con chó và bắt đầu cho Lucky uống thuốc trụ sinh vào. Khoảng một ngày sau Lucky khoẻ trở lại và tôi tiếp tục cho nó uống thuốc được 7 ngày mới ngưng thuốc. Cảm ơn Chúa Ngài có nhậm lời tôi và chữa lành cho Lucky và cái xương vẹt trong bụng tiêu luôn, không hại nó được nữa. Con tôi rất vui mừng vì Lucky vẫn còn sống! Hallelujah!

Rồi thời gian trôi qua, Lucky tuổi càng ngày càng già, con mắt nó bị cườm tăng đục không thấy đường rõ được như xưa. Tôi cầu xin Chúa giúp cho Lucky sáng mắt. Cảm tạ ơn Chúa Ngài có chỉ dạy tôi đi mua gan gà về cho nó ăn mỗi tuần vài lần. Sau một thời gian, mắt nó trở lại bình thường không còn mắt cườm nữa. Mặc dù nó già, tuổi càng cao nhưng đôi mắt vẫn sáng. Tôi nghe có người bạn đem con chó đi mổ hai con mắt cườm tiền 12 ngàn đô la nhưng con chó bà vẫn không thấy đường như lúc còn trở được. Thật Chúa thương Lucky của tôi quá chừng! Tôi thêm cảm ơn Ngài khi tôi nghe tin này. Lucky có cặp mắt rất lanh lợi nhìn xa vẫn thấy rất rõ mặc dù nay tuổi nó đã già.

Rồi rất nhiều lần Lucky bị tiêu chảy tôi chỉ biết đặt tay trên bụng nó cầu xin Chúa chữa lành và Ngài có nhậm lời cầu xin của tôi không biết bao nhiêu lần trong mười mấy năm qua. Bên Mỹ này chó sống trong nhà suốt ngày chó không phải như bên Việt Nam chạy rong trong vườn nên mỗi khi nó bị tiêu chảy là chỉ một nan đờ. Tôi còn nhớ năm ngoái có một lần Lucky bị bệnh tiêu chảy rất nặng một ngày đi 5-6 lần và tôi phải chùi rửa thêm hoài. Tình trạng này khôn thể kéo dài được nữa nên tôi than phiền với Chúa rằng: "Chúa ôi Lucky hôm nay đã quá già 16 tuổi rồi không còn sống bao lâu nữa. Xin Cha chữa lành cho nó hết

bệnh đỡ con giỡn nó còn nếu nó không hết bệnh là đến lúc con sẽ bỏ nó vào viện để họ sẽ cho nó chết vì nó quá già. Cảm tạ ơn Chúa Ngài có thương xót tôi và Lucky, bệnh tiêu chảy ngừng ngay lập tức và ngày hôm sau nó trở lại bình thường. Thật tôi rất vui mừng muốn khóc vì vẫn giữ thêm Lucky được trong nhà cho đến ngày hôm nay.

Thành thoong Lucky lại bị thối mệt như bệnh suyễn vì nó quá già nhưng mỗi lần nó thối mệt tôi bèn đặt tay lên nó và cầu xin Chúa chữa lành cho nó lại hết bệnh. Tuy phải nó hay mệt như vậy mà thường ngày nó nhảy chạy rất lanh lẹ như chó con vậy. Thường thường ai nhìn nó tưởng là chó con và họ gọi "puppy" vì thân hình nó rất nhỏ và nhanh nhẹn như chó con vậy. Mỗi lần tôi dẫn nó ra ngoài, nó chạy rượt mấy con mèo hoang trèo lên cây, nó cũng muốn trèo lên theo chú mèo luôn. Cảm ơn Chúa Ngài có thương con chó Lucky của tôi quá chừng và chữa lành mọi thứ tật bệnh cho nó nữa.

Cho đến nay, Lucky được 17 tuổi đời. Nếu tính tuổi người nó được 119 tuổi mà vẫn khỏe mạnh. Nếu Chúa không nhậm lời tôi và chữa lành hết nhiều bệnh tật trong thân thể nó thì chắc nó không sống được cho đến ngày hôm nay. Hallelujah! Thật Chúa Jesus là Đấng chữa Lành! Amen!

CHÚA CHỮA LÀNH BỆNH CHO BẠN NGƯỜI NGOÀI ĐƯỜNG PHỐ TRONG NHÓM NGƯỜI ĐANG RẠA XE GÂY QUỠ CHO NHÀ THỜ (33)

CHÚA CHỮA LÀNH BỆNH CHO BẠN NGƯỜI NGOÀI ĐƯỜNG PHỐ TRONG NHÓM NGƯỜI ĐANG RẠA XE GÂY QUỠ CHO NHÀ THỜ (33)

Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2011, tôi đang trên đường đi chợ, bỗng nhiên gặp một trạm xe xăng có một nhóm người đàn ông đang rửa xe để kiểm tra tình trạng của người vô gia cư trong một trụ sở của Hội Thánh Tin Lành gần đó. Chúa có thúc giục tôi ngừng xe lại và giao xe của tôi cho họ rửa xe để có cơ hội cầu xin Chúa chữa lành và Ngài có tác động trên những người đang có nhu cầu tại đó. Mọi sự xảy ra như sau:

Sau khi tôi bắt đầu giao xe cho nhóm người đàn ông này rửa, và trong lúc họ đang bận rộn, tôi cố ý nhìn khắp mọi người xem có ai có dấu hiệu bị bệnh gì không để tôi có thể giúp họ. Nhóm này toàn là đàn ông trẻ tuổi khoảng từ 30-45 tuổi. Tôi liền thấy có một cậu đang rửa xe tôi rất chậm chạp. Tôi tiến lại gần và hỏi nhá vào tai cậu: "Trong nhóm các bạn có ai đau nhức gì không? Tôi có thể cầu xin Chúa Jesus chữa lành cho người đó bây giờ. Chúa Jesus cho tôi ơn cầu xin sự chữa lành trong danh Chúa Jesus đây." Cậu này mặt sáng rỡ nhìn tôi và hỏi: "Bà cầu nguyện cho cườm tay tôi hết đau được không? Tôi đang đau cườm tay đây (bệnh carpal tunnel syndrome) nên tôi rửa xe rất khó nhọc lắm. Tôi nói cậu đưa tay cho tôi nắm lấy và cầu xin ngay bây giờ nha. Cậu liền đưa tay đau cho tôi nắm lấy và cầu xin cho cậu như sau: "TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH CHO CƯỜM TAY CẬU NÀY HẾT ĐAU VÀ SƯNG NGAY BÂY GIỜ. TÀ LINH LÀM BỆNH ĐAU CƯỜM TAY HẸY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!" Xong, tôi hỏi cậu ra sao rồi? Cậu quay cườm tay vòng vòng và nhức nhích qua lại thì xem và nói lạ quá vậy? Hết đau và hết sưng nữa! Rồi cậu dẫn tôi lại giới thiệu cho một người khác trong nhóm và nói rằng: "Cậu này đang bệnh "Valley Fever" nhưng phải đang bị vi trùng phá làm thối một lúc cần sự chữa lành từ nơi Chúa đây." Cậu bệnh này hỏi chuyện gì vậy? Tôi trả lời rằng: "Tôi vừa nghe nói cậu đang bị bệnh valley fever phải không? Tôi mới cầu xin Chúa chữa lành cho bạn cậu hết bệnh đau cườm tay rồi và anh ta giới thiệu cho tôi và nói cậu đang cần Chúa Jesus chữa lành nhưng phải phải không? Nếu cậu muốn xin cậu đưa tay ra tôi nắm tay và cầu xin Chúa chữa lành cho cậu đây. Cậu rất vui mừng đưa tay tôi nắm lấy và tôi cầu xin Chúa như sau: "TRONG DANH CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SÙNG, XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH VALLEY FEVER

CHO ÔNG BẠN NỖY NGAY TRONG GIỜ NỖY. TÀ LINH NÀO GÂY RA BỆNH VALLEY FEVER HÃY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN! Cậu xin xong, tôi hỏi cậu ra sao rồi? Cậu la lên:” Tôi thở ra vào nghe rất nhẹ nhàng rồi! Chúa Jesus đã chữa lành bệnh cho tôi rồi! Hallelujah!” Trong lúc đó có một cậu khác nghe những lời trên chạy lại xem và xin tôi cầu nguyện cho lưng của cậu vì xương sống đang cứng không cử động được. Tôi bõo cậu đưa tay cho tôi nắm lấy và cầu xin Chúa như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH ĐAU CỘT SỐNG SẼNG CHO ÔNG BẠN NỖY. TÀ LINH ĐAU NHỨC VÀ CỨNG CỘT SỐNG HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Xong tôi bõo ông bệnh nầy cong thẹo cột sống xem thế nào? Kỳ lạ thay, ông cong phía trước được và hai tay duỗi thẳng ra đứng đật được luôn. Hallelujah! Cảm tạ ơn Chúa, Ngài có nhiệm lời cầu xin tôi và chữa lành cho mọi người đang trong nhóm rửa xe nầy hôm nay.

Kể đến có một cậu rụt rè đến gần nói nhỏ trong tai tôi:” Tôi đang bị bệnh ghiền thuốc phiện bà cầu xin Chúa chữa lành cho tôi hết bệnh đó được không?” Tôi nói với cậu:” Bệnh gì Ngài cũng chữa lành được hết!” Tôi bõo cậu đưa tay cho tôi nắm và tôi cầu xin như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH GHIỀN MA TUÝ CHO CẬU NỖY. TÀ LINH MA TUÝ HÃY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Cầu xong cậu nầy nghe người rất nhẹ nhàng và vui vẻ không còn thấy buồn bực và ghiền thuốc phiện nữa. Cậu cảm ơn tôi và cảm ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã sai tôi đến giúp bạn người trong nhóm họ được Chữa lành hôm nay một cách lạ lùng. Hallelujah! Thật Chúa Jesus vẫn còn làm phép lạ.

Chúa nhật sau đó những người trong nhóm nầy có mời tôi đi nhóm lại với hội thánh của họ và giới thiệu tôi cho vị mục sư của họ về sự Chúa chữa lành cho những người trong nhóm. Riêng tôi nhìn thấy người vui mừng hơn hết trong nhóm là cậu đau lưng được Chúa chữa lành! Cậu nầy nhẩy nhót múa và quay người vòng vòng bên phía trước của nhà thờ và nói với tôi rằng:” Đây là lần đầu tiên tôi được nhẩy như vậy mà không thấy đau cột sống gì hết! Hallelujah!

Suy xét lại về những người đã được Chúa Jesus chữa lành vừa

qua, chính tôi là người vui mừng hơn hết vì biết rằng Chúa có đang công với tôi trong công việc chữa lành này vì ngoài Chúa ra tôi không làm gì được! Hôm nay tôi biết một cách rõ rệt hơn về sự kêu gọi của Chúa đối với tôi trong mục vụ chữa lành trong danh Chúa Jesus này. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức trong chức vụ lớn lao mà Chúa đã giao phó cho tôi. Amen!

CHÚA JESUS CHỮA LÀNH MỘT CÔ BỊ BỆNH TÂM THẦN HẾT BỆNH (Bài số 32)

CHÚA JESUS CHỮA LÀNH MỘT CÔ BỊ BỆNH TÂM THẦN HẾT BỆNH(32)

Hôm nay tôi sẽ kể lại một câu chuyện dưới đây rất ly kỳ mà Chúa Jesus đã chữa lành cho cô M., một người nữ khoảng 50 tuổi bị bệnh tâm thần nặng đã hơn 30 năm qua đang sống tại Mỹ quốc.

Hôm đó tôi có ghi rõ là ngày 2 tháng 8 năm 2011, chị bạn tôi có gọi điện thoại lại tôi và nhờ cầu nguyện dùm cho đứa con gái chị tên M. đang bị bệnh tâm thần. Tôi bắt đầu suy nghĩ và không ngại vì đây cũng là một thách thức với tôi đã được đương đầu với tà linh đây. Tôi cố gan, dạn dõ lấy đức tin cầu xin sự chữa lành cho cô M. mà không một lời khước từ. Tôi nói với chị bạn nếu có thể được, chị làm ơn đưa điện thoại cho tôi nói chuyện trực tiếp với cô M. thử xem có được không? Chị bạn nói với tôi ok đi chị vào phòng cô M.T. thử xem.

Đang khi chờ đợi trong sự im lặng bỗng tôi nghe trong điện thoại tiếng cô M. la hét rất lớn tiếng như sau:” TÔI LÀ NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG, TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI AI HẾT! TÔI LÀ NGƯỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG, TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI AI HẾT!” Chỉ có câu nói đó thôi mà vang dội cả vòng trời trong căn nhà cô M. và chị bạn nói với tôi rằng:” Cô M. làm mặt mày

rất hung dữ và la hét dữ dội khi nghe tiếng em trong điện thoại muốn nói chuyện với cô ấy. Chắc em nghe được cô nói gì rồi phải không? Tại vì cô la rất lớn tiếng.” Tôi trả lời chị bạn rằng tôi có nghe rất rõ cô M. nói gì rồi và tôi tin rằng cô M. hiện đang bị tà linh nhập vào người và phá phách cô đó. Hôm nay mình sẽ đình lại việc cầu nguyện cho cô và mình hãy sửa soạn trước mới được. Tôi nhờ chị bạn và gia đình phải đi thì giờ biệt riêng ra cầu nguyện cho cô M. trước, xin huyật Chúa Jesus bao phủ những người trong gia đình và đuổi tà linh ra khỏi cô M. trong vòng một ngày mà không cho cô hay biết. Sau đó tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cô M. sau. Chị bạn bèn nghe theo lời khuyên của tôi.

Ngày hôm sau, tôi cũng có biệt riêng ra thì giờ cầu nguyện đuổi tà linh ra khỏi cô M. trước khi gọi điện thoại với chị bạn để xem tình thế như thế nào. Tôi cũng làm như hôm qua, nói chị đưa điện thoại cầm tay cho cô M. xem cô muốn nói chuyện trực tiếp với tôi không? Lạ lùng thay, hôm nay cô M. ngoan ngoãn vâng lời mẹ nói dạ và cầm điện thoại lên nói chuyện với tôi ngay mà không la hét hay cãi lại một lời nào hết. Tôi rất vui mừng cảm ơn Chúa Jesus vì biết rằng tà linh trong cô M. đã xuất ra khỏi cô rồi đó. Tôi bắt đầu vào đi ngay và hỏi cô M. như sau:” Cháu có muốn Chúa Jesus chữa lành bệnh cho cháu để được trở lại như người bình thường không?” Cô M. trả lời :” Dạ muốn.” Tôi nói cháu hãy lặp lại những lời cô dạy cháu như cách cháu nói với Chúa nha.” Cô M. nói :”Dạ.” Tôi bèn dạy cô bài cầu nguyện tin Chúa Jesus từng câu một và cô lặp lại rất rõ ràng như người bình thường vậy. Bài cầu nguyện như sau:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, HÔM NAY CON BIẾT CON LÀ MỘT TÔI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON VÀ CON CHẤP NHẬN CHÚA JESUS ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHẾT THỂ TỘI LỖI CHO CON RỜI HỒU CHO CON ĐƯỢC TRỌNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI.

XIN CHA CHẤP NHẬN CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CON BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NÀY.

XIN CHA BAN CHO CON THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỂ MỚI ĐỜI CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN THÁNH LINH GÌN

GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NÀY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!

Xong tôi hỏi cô M. ra sao rồi? người mẹ ngồi kế bên nói cô M. có nét mặt vui trở lại rồi. Cô M. trả điện thoại lại cho mẹ cô và tôi nói với chị bạn là con chị đã được Chúa chữa lành bệnh tâm thần rồi đó. Chị ráng theo dõi cháu và xem tình thế như thế nào? Trong mấy ngày sắp tới chị nói cho tôi biết cô M. ra sao nha. Tôi nói những lời khích lệ và cúp điện thoại với chị bạn ngay sau đó.

Khoảng một vài tuần sau tôi gọi lại xem tình thế ra sao với cô M. Chị bạn cho hay rằng cô M. rất khá hơn lúc trước nhiều rồi. Cô không còn buồn bức la hét như lúc trước và thích xem chương trình TV M. Cô M. bây giờ thích bắt nghe những bài giảng nói về Chúa Jesus và thường hay nói với mẹ rằng:” Chúa Jesus sắp trở lại rồi!” Tôi ngày cô xem những bài giảng về Chúa Jesus sắp trở lại một cách say mê.

Tuy thế vậy nhưng chị bạn tôi vẫn cho thu xếp mọi ngày cho cô M. uống đều đều mà không dám giảm thu xếp vì sợ trách nhiệm mà tôi cũng không dám khuyên chị nên giảm thu xếp từ từ cho cô M. Cho đến hôm nay là sau 5 tháng cô M. được Chúa chữa lành chị bạn tôi rất vui mừng vì chị bớt lo nhiều cho cô M. nữa. Hôm nay cô M. có phụ mẹ chút dọn dẹp rác hay làm việc trong nhà nếu được sai bõ.

Cám tạ ơn Chúa Jesus vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót và rất thương yêu tất cả mọi người không phân biệt giàu hay nghèo, bệnh tâm thần, tâm linh hay bệnh thể xác, Ngài cũng chữa lành được tất cả. Hallelujah! Amen!

CHÚA CHỮA LÀNH MỘT NGƯỜI BỊ

CÔNG LƯƠNG ĐỨNG THƯỜNG LÊN ĐƯỢC (Bài số 31)

CHÚA CHỮA LÀNH MỘT NGƯỜI BỊ CÔNG LƯƠNG ĐỨNG THƯỜNG LÊN ĐƯỢC (Bài số 31)

Kể từ cuối tháng sáu năm 2011, từ ngày ông chủ sở làm kêu tôi vào ký giấy tờ không được cầu nguyện chữa lành cho ai trong sở làm nữa, tôi bỗng lòng viết một lá thư dài một trang giấy hứa là tôi sẽ không cầu xin Chúa chữa lành trong giờ làm việc nữa, nhưng ngoài giờ làm việc, không ai cấm tôi làm việc này được. Chị chấp nhận lá thư của tôi và tôi bắt đầu cho số điện thoại tôi cho những người bệnh nặng mà bác sĩ bó tay để họ có thể liên lạc với tôi mà xin tôi cầu nguyện cho họ nếu họ cần. Cảm tạ ơn Chúa Ngài lại cho tôi thêm ơn cầu nguyện chữa lành bằng điện thoại được luôn. Tôi đã giúp được rất nhiều người qua điện thoại. Hôm ngày 26 tháng 7 năm 2011, tôi có ghi ngày tháng đàng hoàng vì đây là một sự việc Chúa Jesus chữa lành một người bệnh rất lạ lùng qua điện thoại mà cho đến nay tôi cũng còn nhớ mãi trong tâm hồn tôi. Chúa đã chữa lành cho một ông cụ bị đủ thứ bệnh mà một bệnh nặng nhất là bị công lương đã lâu ngày đứng thường lên được trong danh Chúa Jesus sau khi tôi cầu xin cho ông. Sau đây tôi sẽ kể lại đầu đuôi của câu chuyện để đọc giả theo dõi.

Khoảng 4 tháng sau khi tôi biết mình đang được Chúa kêu gọi đặt biệt trong sự chữa lành, tôi gọi cho người chị bạn trong Chúa quen đã lâu và khoe rằng Chúa Jesus vừa ban cho tôi có được ân tứ chữa lành trong Danh Chúa Jesus. Người bạn này rất vui mừng và yêu cầu tôi cầu nguyện cho chị tên T. hơn 70 tuổi đã tin Chúa và đang bị bệnh đủ thứ hết. Mới ban đầu khi nghe chị nói anh T. bị bệnh đủ thứ hết tôi thấy cũng hơi ngại vì không biết mình có thể giúp được cầu xin Chúa chữa lành cho chị bạn được hết tất cả bệnh hay không và nếu không được những lời khoe khoang của mình sẽ biến mình thành người nói dối với bạn nữa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa Ngài rất thành tín trong mọi việc, không có điều gì mà Ngài không làm được, và Ngài

không phụ lòng tôi. Tôi lấy lòng can đảm và đức tin nói với chị bạn ngay:” Chàng chị đang bị bệnh gì? Chị có thể cho tôi nói chuyện với ông trực tiếp được không?” Chị bạn bèn vào trong buồng ngủ và đưa điện thoại cầm tay cho ông chàng tiếp chuyện với tôi ngay còn chị đi vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Tôi vào phòng ngay và hỏi:” Tôi có nghe chị nói anh đang bị thứ bệnh gì. Bây giờ anh hãy kể một bệnh trước hết và tôi sẽ cầu xin trong danh Chúa Jesus chữa lành cho anh mọi bệnh một lần nha. Ông anh đồng ý và xin tôi cầu nguyện trước cho bệnh anh như sau:” Bệnh thứ nhất là ngón chân cái trên bàn chân phải rất đau.”

Tôi cầu xin như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH ĐAU NGÓN CHÂN CÁI CHO ANH T. TÀ LINH LÀM ĐAU CHÂN HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Sau khi cầu xin xong, tôi hỏi anh T. hết đau chưa? Anh trả lời cảm ơn Chúa anh hết đau ngón chân rồi. Tôi nói anh hãy nói cảm ơn Chúa đi. Anh T. rất vui mừng tạ ơn Chúa Jesus đã chữa lành ngón chân cái hết đau Hallelujah!.

Bây giờ tôi hỏi anh T. còn bệnh nào nữa không? Anh T nói còn nhiều bệnh lắm. Tôi hỏi anh T. bệnh kế tiếp là gì? Anh T. trả lời là anh bị bệnh thở ra vào rất mệt, như bệnh suyễn vậy vì uống đồ thức quá nhiều. Tôi nói với anh T. đưa dùm tay trái đặt vào ngực và tay mặt đưa lên trời để tôi cầu xin Chúa Jesus chữa lành bệnh cho anh nha. Anh làm y như tôi chỉ bảo và tôi bắt đầu cầu xin:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH THỞ MỆT CHO ANH T. NGAY TRONG GIỜ NÀY. TÀ LINH NÀO LÀM ANH T. THỞ MỆT HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!”

Xong tôi hỏi anh T. thấy bụng phải của anh thở ra sao rồi? Anh T. bắt đầu hít ra vào và nói rằng:” Tôi thấy thoải rồi, tôi hít ra hít vào nghe nhẹ lắm. Chúa Jesus đã chữa lành cho tôi rồi. Tôi nói anh cảm ơn Chúa đi nha. Ngài sẽ làm nhiều chuyện lớn lao hơn nữa đó.

Kể đó anh T. xin tôi cầu Chúa cho anh hết căng lưng. Tôi không thấy anh T. căng lưng ra sao vì chưa từng gặp anh nên tôi bảo anh lấy tay trái đặt vào lưng và tay phải đưa lên trời để tôi cầu xin Chúa chữa lành cho anh. Tôi bắt đầu cầu nguyện như

sau:" TRONG DANH CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH CÒNG LƯƠNG CHO ANH T. NGAY TRONG GIỜ NÀY. TÀ LINH LÀM LƯƠNG CÒNG HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY TRONG GIỜ NÀY TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!"

Cô xong tôi hỏi anh T. ra sao rồi? Anh T. nói nghe xương sống hơi mềm tí xíu và thong hơn được 50% rồi. Oh cảm tạ ơn Chúa. Tôi cũng xin tiếp xin Chúa cho anh T. đứng thong lưng được 100% trong danh Chúa Jesus Amen! Xong tôi hỏi anh T. ra sao rồi? Anh T rất vui mừng nói anh đứng thong được rồi! Anh rất vui mừng hát hallelujah! Cảm ơn Chúa chữa lành anh được đứng thong người rồi anh kể tiếp:" Cô có biết không tôi chỉ nhìn thấy tầm thom mấy năm nay, không thấy được trên nhà mà hôm nay Chúa cho tôi lên đầu tiên nhìn thấy được trên nhà! Hallelujah! Cảm tạ ơn Chúa quá chừng. Ân điển lớn lao của Ngài trên anh T. thật diệu kỳ!

Xong anh T. nói anh còn một bệnh nữa là bệnh Parkinson, tay chân hay run lập cập phải uống thuốc càng ngày càng nhiều mà rồi bây giờ thuốc không còn hiệu lực nữa, uống thuốc hoài nhưng chân tay vẫn run. Tôi lấy đức tin cũng xin cho anh T. như sau:" TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH RUN CHÂN TAY CHO ANH T. NGAY TRONG GIỜ NÀY. TÀ LINH LÀM RUN CHÂN TAY HẸY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!" Cũng xin xong anh T. cảm ơn tôi rồi rít và nói tay chân hết run rồi! Anh T. bắt đầu đi đứng thong xem và thấy người rất khỏe hết được nhiều thứ bệnh tật trong cơ thể. Anh thấy nhà có chén bát dơ nhiều quá mà bấy lâu nay không giúp gia đình được nên anh từ giã tôi và đưa trả điện thoại lại cho chị bạn tôi để nói chuyện tiếp với tôi. Anh T. đi đôn bên bồn rửa chén phụ cho chị bạn rửa hết đống chén trong bồn mà không biết mệt. Chị bạn nói cảm ơn em cũng xin Chúa chữa lành cho chị vì lâu lắm rồi ông không thể rửa chén được vì tay run run đập bịch chén hết đó. Hôm nay chị thấy ông chong đứng rửa hết đống chén dơ trong bồn mà không đập bịch cái nào hết, không mệt, và đứng thong người được nữa là biết Chúa Jesus đã chữa lành cho anh hết tất cả bệnh rồi đó. Chị nói cảm ơn Chúa và cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn Chúa Jesus thật Ngài có nhậm lời cũng xin của tôi và Ngài đã chữa lành cho anh T. một cách siêu việt, lạ lùng!

Hallelujah! Danh Chúa Jesus là Đấng chữa lành phải được nói cho tất cả mọi người biết đến đấng tôn thờ Ngài! Quả thật Danh Chúa Jesus là Đấng Chữa Lành đã và đang vang dội trên khắp hoàn cầu từ xưa cho đến ngàn đời không hề thay đổi. Amen!

NGƯỜI BỆNH ĐAU BAO TỖ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH (bài số 30)

NGƯỜI BỆNH ĐAU BAO TỖ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH (bài số 30)

Tôi hôm thứ bảy vừa qua (1/20/13) lên đầu tiên tôi có dịp đi đến nơi họp bạn của những người tín đồ tin Chúa hơn 55 tuổi (Hội người già) và có dịp gặp vài người đau bệnh tại đó. Tôi có lợi dụng cơ hội để làm chứng về quyền năng chữa lành của Chúa Jesus trong thời kỳ hiện đại này: Tôi nói “Chúa Jesus vẫn còn làm phép lạ” và Ngài có cho tôi ân tứ chữa lành đấng tà linh trong Danh Chúa Jesus cho những người bạn tại đó. Cảm ơn Chúa có một bà khoảng 60 tuổi đang bị đau bụng đến nhờ tôi cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho bà. Tôi bèn đưa tay phải tôi nắm lấy và tay trái của bà đặt trên bụng bà. Tôi cầu xin sự chữa lành từ nơi Cha như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH ĐAU BAO TỖ CHO BÀ NÀY, TÀ LINH NÀO LÀM CHO BÀ ĐAU BAO TỖ HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!” Xong tôi hỏi bà có nghe gì trong bụng bà không? Bà trả lời bà có nghe nóng trong bụng. Tôi rất vui mừng hỏi bà bây giờ còn đau hết? Bà trả lời:” Tôi nghe hết đau trong bụng rồi!” Hallelujah! Cảm ơn Chúa, Ngài đã chữa lành bệnh đau bao tử cho bà cụ này.

Trong lúc đó có một bà cụ khác đứng gần nhìn xem mọi sự việc và đợi khi xong bà nói với tôi rằng:” Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Kathy nè, người mà cô đã cầu nguyện cho đôi chân tôi

lúc trước ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh cho đôi chân tôi lúc đó mới bị bác sĩ mổ đứt thắp vào đũa gỗ mới bằng sắt đó” Tôi thật sự không nhận ra bà nữa vì hôm nay bà trông trẻ ra khoảng 10 tuổi vì đôi chân bà đi đứng như người bình thường và bà trẻ hơn lúc trước. Tôi vui mừng quá hỏi tiếp bà:” Chân bị mổ của bà hết đau luôn từ hôm đó? Bà nói:” Phải, từ ngày hôm cô cứu nguyện cho tôi chân bị mổ hết đau, hết sưng, tôi đi đứng như người bình thường trở lại.” Rồi bà bạn của bà đứng gần đó làm chứng thêm:” Bà Kathy bây giờ rất hoạt bát, đi đây đó đủ chỗ không chịu ngồi im như lúc trước nữa!” Tôi hỏi bà rằng:” Bà có thể nhảy lên xem được không?” Bà trẻ lời:” Tôi chưa dám nhảy đâu.” Tôi nói với bà :” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA CHO BÀ KATHY NHẢY ĐƯỢC AMEN!” Xong tôi nói bà lấy đức tin nhảy lên thử xem. Bà nhảy hai chân lên một lượt hàng khối mặt đất được khoảng 5 phân mà nét mặt hơn hờ không có một nét đau đớn gì hết. Bà và mấy người bạn rất vui mừng quá đi. Thật Chúa Jesus là Đấng Chữa lành! Hallelujah! Danh Ngài còn đấng đời đời, không hề thay đổi. Amen!

NGƯỜI BỊ BỆNH VALLEY FEVER (COCCIDIOMYCOSIS) ĐƯỢC CHỮA LÀNH TRONG DANH CHÚA JESUS. (Bài số 29)

CÂU CHUYỆN CỦA ADMIN TIẾP THEO (BAI SỐ 29)

NGƯỜI BỊ BỆNH VALLEY FEVER (COCCIDIOMYCOSIS) ĐƯỢC CHỮA LÀNH TRONG DANH CHÚA JESUS.

Chiều hôm qua (1/16/2013) tôi có dịp gặp một bà người Italian sống tại Mỹ đã lâu và ông chồng bà đang giúp tôi trong việc sửa xe cho tôi. Trong lúc nói chuyện qua lại tôi biết gia đình

ông là một con cái Chúa nên tôi nói cho ông biết là tôi đang được Chúa cho ân tứ chữa lành và đuổi tà linh trong danh Chúa Jesus. Ông có nhờ tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà vợ ông đang bị bệnh bác sĩ không trị được. Cảm ơn Chúa Ngài có cho tôi có được thêm một cơ hội giúp cầu nguyện cho vợ ông đang bị bệnh "valley fever" bệnh này phá hai buồng phổi của người bệnh mà có người thuốc không trị được. Bà đang ngồi trong xe đợi chờ ông chỉnh sửa xe cho tôi. Tôi đón gón bà và hỏi bà có tin Chúa không? Bà trả lời cho tôi biết là bà đã tin Chúa từ lâu. Tôi hỏi bà có đang buồn giận ai không? Bà nói bà không buồn giận ai hết vì bà đã tha thứ hết cho những người đã làm tổn thương bà rồi. Thế vậy, tôi nói với bà đi ra khỏi xe dùm để tôi cầu xin Chúa chữa lành cho bà ngay hôm nay. Bà đứng hai chân xuống đất và bà nói với tôi là bà đi đứng rất khó khăn vì bà bị bệnh có một khối u phía sau xương sống làm cho bà rất đau đớn mỗi khi nhúc nhích sưng sưng của bà. Tôi hỏi bà có tin rằng vì lòng roi của Chúa Jesus mà bà được lành bệnh không? Bà trả lời bà tin chứ! Tôi bẹo bà đưa tay mặt cho tôi nắm còn tay trái bà đặt vào chỗ khối u phía sau lưng. Bà làm y theo lời tôi chỉ dẫn. Tôi công bố với bà rằng: "TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHỮA LÀNH CHO BÀ NÀY NGAY TRONG GIỜ NÀY. TÀ LINH NÀO LÀM RA KHỐI U PHẢI ĐI NGAY XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST AMEN!"

Xong tôi bẹo bà xét lại xem thế nào? Bà nói kỳ lạ quá, bà nhúc nhích qua lại cột sống không còn đau đớn nữa. Tôi bẹo bà cúi xuống phía trước và phía sau thử xem và bà rất ngạc nhiên vì bà nói từ trước đến giờ bà không cúi xuống được. Tôi và bà rất vui mừng hát Hallelujah cảm ơn Chúa thương xót trị bệnh cho bà.

Bây giờ đến phiên bệnh "Valley Fever" mà bà không thể ra vào như người bình thường được vì vi trùng đã phá hai buồng phổi của bà từ mấy năm nay. Tôi bẹo bà đưa tay phải cho tôi nắm và tay trái đặt lên ngực bà và tôi cầu xin như sau: "TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG, XIN CHA CHO BÀ NÀY MỘT BUỒNG PHỔI MỚI VÌ BUỒNG PHỔI CỦA BÀ ĐANG BỊ BỆNH. TÀ LINH NÀO LÀM CHO PHỔI BÀ BỆNH HẸY ĐI XUỐNG VỰC SÂU TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!" Xong tôi nói bà xét lại xem thế nào? Bà hít mạnh

vào và thở ra rất dài. Bà nói tôi hết bệnh rồi! Bà nói tôi chưa bao giờ thở được một hơi dài như thế được từ lâu nay. Hôm nay tôi hết bệnh rồi. Và bà vui mừng quá đi đến khoe với chúng bà liền sau khi đó. Hai ông bà rất vui mừng cảm ơn tôi và cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho bà hôm nay được khỏi hai căn bệnh hiểm nghèo trong thân thể bà.

Hallelujah! Tôi cảm tạ ơn Chúa Ngài có nghe lời cầu xin của tôi và Ngài đã chữa lành cho một bà người Ý (Italian) này. Tôi rất vui mừng vì được Chúa sử dụng mình như một công cụ cho công việc Chúa trên đất này để mọi người biết đến danh Chúa Jesus Ngài là Đấng đang Sống và là Đấng Chữa Lành! Amen!

NGƯỜI BẠI ĐƯỢC ĐI! (BÀI SỐ 28)

CAU CHUYỆN CỦA ADMIN TIẾP THEO: (BÀI SỐ 28)

NGƯỜI BẠI ĐƯỢC ĐI!

Tôi hôm qua, vào khoảng 11:30 PM, trong lúc tôi đang ngồi viết bài trên mạng trong trang nhà Chúa Jesus là Đấng Chữa Lành, tôi vừa dự định tắt máy đi ngủ thì trên Skype có một người bạn bên Việt Nam gọi sang để xin tôi cầu nguyện Chúa để chữa lành cho một người đàn bà bị tê liệt đôi chân mấy tháng nay. Mới nhận được cú gọi này tôi rất ngỡ ngàng vì đã khuya rồi, người tôi đang mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ thôi. Vậy lại, khi hỏi bên đối phương thì tôi còn biết thêm tin tức là bà này tên N.H. 58 tuổi đã tin Chúa lâu năm (hơn 30 năm) bên Hội Thánh Tin Lành truyền thống. Nhìn nét mặt bà là người rất hung dữ, không có cảm tình được. Tất cả những điểm báo động tiêu cực cho người bệnh đang ngồi trước mặt tôi trên màn hình Skype trên internet. Tôi đang thử ra một cách nặng nề trong công việc cầu xin Chúa chữa lành cho bà này, nhưng tôi không dám khước từ. Cảm tạ lòng nhân từ vô lượng vô biên của Chúa Jesus

và Chúa Thánh Linh, Ngài có thúc giục tôi ráng giúp bà nãy đi vì bà đang bị tà linh nhập vào phá phách và Ngài sẽ làm việc lớn và khó nãy chớ không phải tôi làm đâu mà tôi phải năn chí. Hallelujah! Thật Chúa Jesus và Chúa Thánh Linh có đấng công với tôi trong công việc chữa lành cho bà nãy và bà đã được Chúa chữa lành sau đó. Dưới đây tôi sẽ kể câu chuyện rặt ly kỳ cho đọc giả theo dõi.

Mới vào đ, tôi hỏi bà có đang giận ai không? Nét mặt bà hiện r một thái độ hung dữ giận dữ và gian ác. Bà trả lời hần học với tôi là bà không giận ai hết. Lúc trước có giận nhưng bây giờ không giận ai nữa. Tôi nói với bà phải kêu tên lên những người làm bà tổn thương và nói với Chúa là bà tha thứ cho họ từng tên một. Bà nhứt định không có người nào bà giận hết.

Cám ơn Chúa, tự nhiên phía bên phải của bà có ông chng bà lên tiếng tiếp chuyện với tôi và sau khi ông giới thiệu cho tôi biết ông là chng của bà, ông kể lên một loạt cho tôi biết là bà vừa mới dùng miếng lưỡi của mình để nói xấu và chưởi đứa con trai ruột của bà đã có gia đình và đang học việc Chúa nữa. Cám ơn Chúa tôi nghe điếu đó nói bà phải hứa với Chúa là tha thứ cho cậu con trai của bà ngay trong giờ nãy và bà phải kêu tên lên hết những người khác đã làm tổn thương bà nữa và hứa với chúa là bà tha thứ cho họ. Xong tôi mời bà cầu nguyện ăn năn tội lỗi với Cha vì những lời chng bà kể trên xem lời cầu nguyện của bà như thế nào vì tôi biết bà đã tin Chúa hơn 30 năm nay. Sau khi tôi nghe những lời cầu nguyện của bà không êm đẹp tí nào, Chúa Thánh Linh có ch dạy tôi phải đuổi tà linh ra khỏi bà vì bà đang bị quyền lực của sự tối tăm trói buộc bà nên bà không cầu nguyện ăn năn tội được. Tôi nói bà hãy để tôi nhờ danh Chúa Jesus đuổi tà linh đang khng ch bà nha. Bà bằng lòng và tôi cầu như sau:” TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA ĐÁNH ĐUỔI TÀ LINH GIẬN DỮ, TÀ LINH KHÔNG THA THỨ, TÀ LINH KIÊU NGẠO, VÀ TÀ LINH NÀO ĐANG TRÓI BUỘT BÀ N.H.HÃYDI XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS AMEN! Sau khi đuổi tà linh xong tôi hỏi bà nghe người có nhẹ không? Bà nói nghe người rặt nhẹ. Tôi yêu cầu bà cầu nguyện với Cha ăn năn mọi tội lỗi và bà cầu nguyện lại lần thứ hai khóc lóc đng cay với Chúa Jesus xin dòng máu Ngài tuôn đổ trên cây thập tự vì tội lỗi của bà. Sau

khi đó ông ch^ong c^oa bà cảm động quá cũng c^ou nguyện và xin Chúa Jesus tha thứ mọi tội l^oi cho bà nữa. Tôi bây giờ th^oy như 90% công việc đã xong. Tôi b^ot đ^ou c^ou xin:" TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH TÊ LIỆT ĐÔI CHÂN CHO BÀ N.H. NGAY TRONG GIỜ N^oy, TÀ LINH GÂY RA BỆNH TÊ LIỆT ĐÔI CHÂN CỦA BÀ N.H. HÃY CÚT NGAY VÀ ĐI XU^oNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH CHUA JESUS AMEN!"

C^ou xin xong, tôi h^oi bà có nghe gì trong đôi chân bà không? Bà tr^o lời rằng bà có nghe nóng từ hai bàn tay chạy dài xu^ong đôi chân và hai chân cũng đang nóng luôn. Cám ơn Chúa, tôi bi^ot Chúa Thánh Linh có tác động trên đôi chân c^oa bà r^oi đây. Tôi nói với bà h^oy đứng dậy đi trong danh Chúa Jesus. Bà nhúc nhích đôi chân thử và bà đang cử động được r^oi! Đi^ou mà lúc trước bà không làm được. Xong bà đứng dậy và vịnh bàn gh^o trong nhà tự đi qua đi lại một mình được. Bà nói bệnh thuyên giảm 60% r^oi và sẽ c^o g^ong tập đi vài ngày cho đ^on khi b^op thịt c^oa hai chân có th^o đi một mình không còn vịnh bàn gh^o nữa. Hallelujah! Chúa Jesus đã chữa lành cho đôi chân tê liệt c^oa bà N.H. đi được. Hai ông bà vui mừng quá đ^oi và hứa Chúa nhật tu^on n^oy bà sẽ vào đ^on thờ làm chứng v^o quy^on năng chữa lành c^oa Chúa cho t^ot cả mọi người trong hội thánh c^oa ông bà đ^o mọi người ca ngợi danh thánh c^oa Ngài. Những người trong hội thánh của ông bà sẽ được chứng ki^on tận m^ot một Chúa Jesus đang s^ong và là đ^ong Ch^o chữa lành! Hallelujah! Chúng tôi tin một Đức Giê Hô Va Rapha!

Xong việc n^oy đức tin tôi cũng được tăng trưởng thêm bội ph^on vì tôi bi^ot rõ Đ^ong tôi đang tin. Tôi sẽ không bao giờ nhìn b^o ngoài c^oa loài người mà xét đoán mọi sự việc. T^ot cả mọi sự việc xảy ra đ^ou được Chúa cho phép và nằm trong thánh ý c^oa Ngài. Hallelujah! Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu m^on Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:12-14)

CHÚA CHỮA LÀNH MỘT BÀ BỊ GÃY XƯƠNG BÃ VAI VÌ TAI NẠN LƯU THÔNG: (Bài số 27)

CHÚA CHỮA LÀNH MỘT BÀ BỊ GÃY XƯƠNG BÃ VAI VÌ TAI NẠN LƯU THÔNG: (Bài số 27)

Cám ơn Chúa hôm nay có một bạn trên internet có computer nên vào Skype xin admin cõu xin Chúa Jesus chữa lành cho người mẹ vừa mới vừa bị tai nạn lưu thông gãy xương bã vai và sưng cánh tay bên trái rõt đau đớn. Bà nói bà đã đi bác sĩ chụp hình xong và bác sĩ nói bà bị gãy xương bã vai. Cám tạ ơn Chúa sau khi admin cõu xin Chúa giúp bà trên mạng internet, Chúa có chữa lành bệnh cho bà và bà hết đau liền tại chõ và vui mừng cảm tạ Chúa không thôi. Bà nói bà dự định không đi nhà thờ được hôm nay vì quá đau đớn nhưng bây giờ bà đi được rõi, bà kiõu từ dõ đi nhà thờ được hôm nay. Hallelujah! Chúa Jesus cõa chúng ta quõ thật là Đõng Chữa lành!

CÂU CHUYỆN CHỮA LÀNH TIEO THEO (Bài số 26)

CÂU CHUYỆN CõA ADMIN TIõP THEO: (Bài số 26)

Cám ơn Chúa sang hôm nay tôi đi thăm một Hội Thánh bạn õ xa nhà khoảng 2.5 tiõng dõng hõ lái xe và tôi có cõu xin CHÚA Jesus chữa lành được một sõ con cái Chúa sau khi nhóm xong. Một bà cụ đau lưng đõn xin tôi đặt tay cõu nguyện và tôi nhơn danh CHÚA Jesus cõu xin sự chữa lành cho bà trong Danh Chúa Jesus thì ngay sau do bà được lành bệnh.

Một bà đang bị đau chân trái thãy hột đau hời nào mà bà không hay biết. Tôi có được mời lên trước hội thánh cầu nguyện chữa lành tập thể. Cảm ơn Chúa Ngài đã chữa lành cho bà trong lúc tôi cầu nguyện chữa lành tập thể.

Một cậu thanh niên đau đầu gối đau gối xin tôi cầu nguyện xin Chúa Jesus chữa lành cũng hột đau gối ngay lúc đó.

Một ông cụ bệnh đau mắt chảy nước mắt hoài mà bác sĩ không trị được. Ông xin tôi cầu nguyện Chúa chữa lành tháng vừa qua. Ông nói bệnh ông có phần thuyên giảm được 90% rồi. Hôm nay ông nhờ tôi cầu xin tiếp để được hột 100% luôn. Tôi lấy đức tin cầu xin sự chữa lành của Chúa cho ông 100%. Ông nói ông nghe có sự tác động của thánh linh trong khi tôi cầu xin. Hy vọng bệnh đau mắt của ông sẽ hột hẳn 100% trong những ngày sắp đến.

Một cô bệnh tim tôi có đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tim cho cô. Cô nghe tim mình hột đau nhói bên trong nữa.

Cảm ơn Chúa Ngài có nghe lời cầu xin tôi trong lúc tôi soạn lái xe về nhà. Tôi nghĩ phải lái xe băng qua đồi cao 4000 feet mới về đến nhà mà trời đang mưa bão rất lớn như vậy rất nguy hiểm trong lúc lái xe đi trên đường. Tôi xin Chúa Jesus đuổi đám mây cho hột mưa để tôi lái xe về nhà bình an. Thật Đức Giê Hô Va có nghe lời cầu xin của tôi và khoảng 10 phút sau hột mưa và trời ngừng trở lại cho đến khi tôi về đến nhà bình an. Không còn một giọt mưa nào rơi rớt trên đường tôi lái xe về nhà. Hallelujah! Tạ ơn Chúa Jesus. Chúa hứa:” Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa ta sẽ mở cho.” Thật Đức Giê Hô Va có làm thành những gì Ngài hứa với chúng ta. Nếu chúng ta có đức tin bằng hạt cải mà cầu xin, Ngài sẽ làm thành mọi điều chúng ta cầu xin. Amen!